



หนังสือมอบอำนาจนี้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่น หรือ บริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องภาษีของคุณ หรือยกเลิกการมอบอำนาจของคุณที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้

รายละเอียดผู้มอบอำนาจ

ชื่อ	เลขประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์	

รายละเอียดผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	เลขประจำตัว หรือ เลขทะเบียนบริษัท
ที่อยู่	
โทรศัพท์	

การมอบอำนาจ

การมอบอำนาจ อาจมีอายุในระยะเวลาหนึ่ง หรือ เพียงแค่ครั้งเดียว เพื่อการปฏิบัติบางอย่างที่เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ของการมอบอำนาจจะเริ่มขึ้น เมื่อหนังสือมอบอำนาจมาถึงกรมสรรพากร ให้เลือก ทางเลือกที่เหมาะสม

<input type="checkbox"/>	การมอบอำนาจมีอายุระยะเวลาหนึ่ง ผู้รับมอบอำนาจสามารถดำเนินการเรื่องทุกอย่างของข้าพเจ้า ที่กรมสรรพากร <ul style="list-style-type: none">• แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ (ที่อยู่ ที่จะส่งไปรษณีย์เกี่ยวกับภาษี เช่น การรายงานภาษีที่กรอกล่วงหน้า)• แจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร (บัญชีที่จะจ่ายเงินภาษีคืน)• ลงลายมือชื่อ ในการรายงานแจ้งภาษี จะระบุชื่อผู้มอบอำนาจให้เป็นผู้ดำเนินการ ที่ระบบข้อมูลผู้ให้บริการของกรมสรรพากร
<input type="checkbox"/>	การมอบอำนาจ เพียงครั้งเดียว โดยการมอบอำนาจจะครอบคลุม <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> การแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อ ไปรษณีย์เรื่องภาษี จะส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจแจ้งไว้ต่อไป<input type="checkbox"/> การแจ้งการเปลี่ยนเลขที่บัญชี เงินภาษีที่จะคืน จะโอนไปที่บัญชีธนาคารที่ผู้รับมอบอำนาจแจ้งมาต่อไป สามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้ที่แบบฟอร์ม "การแจ้งเลขที่บัญชีของผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลทั่วไป" (แบบฟอร์ม 7208) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ vero.fi/lomakkeet > แบบฟอร์มสำหรับผู้ให้บริการบุคคลทั่วไป หรือ ที่สำนักงานภาษี<input type="checkbox"/> เรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับภาษี คือ?:

ระยะเวลาการสิ้นสุดการมอบอำนาจ

การมอบอำนาจจะสิ้นสุดลง เมื่อมีการแจ้งเรื่องมายังกรมสรรพากร

<input type="checkbox"/>	ข้าพเจ้าขอยกเลิกการแจ้งการมอบอำนาจก่อนหน้านี้
--------------------------	---

วันที่	ลายมือชื่อ และ ชื่อสะกดด้วยตัวบรรจง

นำเอกสารที่ลงลายมือชื่อแล้วส่งไปที่กรมสรรพากร

สำหรับกองทรัพย์สินผู้เสียชีวิต จะมีแบบฟอร์มแยกต่างหาก: หนังสือมอบอำนาจ สำหรับกองทรัพย์สินผู้เสียชีวิตที่ยังไม่มีการแบ่ง เพื่อการจัดการเรื่องเกี่ยวกับภาษี (แบบฟอร์ม 3630).